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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 

วันท่ี  14  มีนาคม  ๒๕67  เวลา ๑0.0๐ น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

3. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

4. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

5. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

6. นายสำเรงิ    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

7. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

8. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

9. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

10. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

11. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

12. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

13. นางอารีย์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

14. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

15. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

16. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

17. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

18. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

19. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

20. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

21. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

22. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

23. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

24. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 

25. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

26. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 
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27. นายพิชัย  ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 

28. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

ผู้ลาการประชุม   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

2. นายศุภชัย  เรอืงศรี   สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

3. นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 
4. นายสมศักดิ์  เกียรติพัฒนาชัย  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 
5. นายนำศิลป์ คุณาวิชชา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

6. นายพรรณทอง นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

7. นายสุริยา   ธรรมธารา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 

8. นายสมบัติ  วงศ์กวน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

3. นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 

4. พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเด่นวันชัย สำราญราษฎร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. นายนพพร ขาวขำ   ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

3. นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางจติภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

6. นางสาวสุนทร สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

7. นายประเทอืง กันธสมาส  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

9. นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
10. นางสาววทันยา  พวงเพ็ชร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (แทน) 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางสาวจันทนา ศริิพร  หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย (แทน) 

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นายจรัสพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาวกัลยา พรหมเมศร์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นายอนุสิทธิ์ ศรอีนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 

16. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าง้ิว 

17. นายวัชระ บัญชาวมิลเชษฐ นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น  

18. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 
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19. นางสาวอวิลักษณ์ คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

20. นางศันสนยี์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

21. นางจงกลนี ฤทธิ์ทวี  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

22. นางฐานะมาศ มะลิลา  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

23. นายพฤฒ  พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

24. นางสาวพนารัตน์  บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

25. นางสาวศิรินทรา สุขสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

26. นางสาวภาวิณ ีเที้ยวพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

27. นางสาวลินดา ชื่นอารมย์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

28. นายนรศิ หว่องพงษ์ศิริ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

29. นายณรงค์ชัย แสงใส  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

30. นางสาวสุภาภรณ์ ไชโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

31. นางสาวอลิษา  โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

32. นางสาวสุนิสา เทศวิเชียร  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

33.นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

34. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

37. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

38. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

39. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

40. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

41. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

42. นางสาวดารุณี โกมลวานิช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

43. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

44. นายนพดล คลังเงิน  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
45. นางสาวปราถนา ต้นพุ่ม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

46. นายศรายุทธ พวงงาม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
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เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
เลขานุการสภา อบจ. - ถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม

ตามมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2562 และ ข้อ 25  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงจะได้ดำเนินการ
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป 

        - ในลำดับแรกขอเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน 

      บูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
ขึน้ประจำที่ครับ 

    - ขอเชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
เลขานุการสภา อบจ.  - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
            เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในคราวประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้มีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน นั้น 

            ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเรียก    
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  
2567 เป็นต้นไป  

                  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕67 

                           (นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
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เลขานุการสภา อบจ.  -  และในลำดับต่อไปนีข้อเรียนเชิญท่านประธานสภาไดก้ลา่วเปิดการประชุม 

     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
     พ.ศ. ๒๕67 ครับ 

ประธานสภา อบจ. - เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธาน ีหัวหนา้ส่วนราชการและผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 

  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก 
ในสมัยประชุมนี้ เนื่องจากทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ มายังผมเพื่อเสนอ
ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสำคัญ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อการบริหารราชการ กระผมจงึได้นัดให้มกีารประชุมสภาฯ ขึน้ในวันนี้  

บัดนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติมาประชุมครบองค์ประชุม
จำนวน 27 คน กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลย นะครับ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  เรื่องที่ 1. มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีผูล้าการประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ 
1. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหาร      
    ส่วนจังหวัดปทุมธาน ีคนที่ 1 

2. นายศุภชัย  เรืองศร ีสมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4  
    อำเภอคลองหลวง 

3. นายเอกชัย กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1  
     อำเภอธัญบุรี 
4. นายสมศักดิ์  เกียรตพิัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3   
    อำเภอธัญบุรี 
5. นายนำศลิป์ คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 

     อำเภอเมอืงปทุมธานี 
6. นายพรรณทอง นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4      
    อำเภอเมอืงปทุมธานี 
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ประธานสภา อบจ.  7. นายสุริยา   ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1  
     อำเภอหนองเสือ 

8. นายสมบัติ  วงศ์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2  
     อำเภอหนองเสือ 

เรื่องที่ 2. ด้วยจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น.   
ณ  ลานหน้าพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว                    
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ (วางพานพุ่ม
ด อ ก ไม้ ส ด ) แ ล ะก ล่ า ว ค ำถ ว าย ร าช ส ดุ ดี  พ ระบ าท ส ม เด็ จ                          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (การแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว                 
สวมหมวกหม้อตาล)  

เรื่องที่ 3. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนด    
จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครอืข่ายความเข้มแข็ง
ในการประกอบอาชีพของชุมชน ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ ตำบลขนงพระ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิ ด
โครงการดังกล่าว ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. 
และรุ่นที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. 

    เรื่องที่ 4. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนด
จัด โครงการอบรม เพิ่ มป ระสิท ธิภาพการทำงานของบุ คลากร                            
กองสาธารณสุข ในระหว่าง วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม              
พาโค่ เขาใหญ่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               
จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ฯ ซึ่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฯ เจ้าหน้าที่  
ได้วางไว้บนโต๊ะของท่านสมาชิก ฯ แล้วนะครับ สมาชิก ฯ ท่านใด 
ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้ส่งแบบตอบรับได้ที่สำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตัง้แต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

เรื่องที่ 5. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนด
จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของขา้ราชการ ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน 
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ประธานสภา อบจ.  จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ในวันที่                
3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย 
แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติ                      
ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ฯ ในเวลา 08.30 น. แต่งกายผ้าไทยโทน              
สีเหลอืงหรอืสีม่วง  

เรื่องที่  6 . องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้กำหนด                   
จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง                 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ งาน ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่                        
23 – 25 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี               
จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ฯ ซึ่ งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฯ 
เจ้าหน้าที่ได้วางไว้บนโต๊ะของท่านสมาชิก ฯ แล้วนะครับ สมาชิก ฯ                   
ท่านใด ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้ส่งแบบตอบรับได้ที่สำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตัง้แต่บัดนี ้เป็นต้นไป  
-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่    
18 มกราคม ๒๕67 

ประธานสภา อบจ. -  ตามที่ได้มกีารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕67   
ไปแล้ว นั้น   

 - บัดนี้ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำ
รายงานการประชุมสภาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 
จึงได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา
ใหก้ารรับรองต่อไป และทางสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาดังกล่าวให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ 

เป็นการล่วงหน้าแล้ว  
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ประธานสภา อบจ.    - สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรือแก้ไขหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไร  
ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ   

 - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม นะครับ 

 - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 

  ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67  

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕67  

ขอได้โปรดยกมอืครับ 25 เสียง 
๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67  

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕67  

ขอได้โปรดยกมอืครับ 0 เสียง 
     - สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภา 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
     พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที ่18 มกราคม ๒๕67 

- รับรองด้วยมตเิสียง 25 เสียง 
- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 2 คน 

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ นายสมร แตงอ่อน เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 

      ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานครับ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ - ผมนายสมร แตงอ่อน เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอลาดหลุมแก้ว มอบ 
ท่าน สจ.ทนงศักดิ์ ครับ 

ประธานสภา อบจ. - เชญิท่านทนงศักดิ์ ครับ 

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน   

ตามที่คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วย  
  1. นายชัยวัฒน์  อินทร์เลิศ ประธานกรรมการ           
  2. นายวิรัช แดงกลาง  กรรมการ 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ   3. นายชนภัทร นันทกาวงศ์ กรรมการ 

  4. นายทนงศักดิ์  อาภาโรจนกิจ กรรมการ 

  5. นายสมร  แตงอ่อน  กรรมการและเลขานุการ     
ได้ประชุมและร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจติดตามโครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธาน ีนั้น 

  คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงาน
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อทราบ จำนวน 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
  ประเด็นที่  1 การจัดโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและ
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 
งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท จำนวน 8 รายการ 
ประกอบด้วย 

รายการที่ 1 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องเล่น อุปกรณ์เสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กและเยาวชน จำนวน 480,000 บาท 

รายการที่ 2 ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จัดสถานที่พร้อมประดับ
ตกแต่งบริเวณสถานที่จัดงาน จำนวน 480,000 บาท 

รายก ารที่  3  ค่ าจ้ าง เห ม าติ ด ตั้ ง เวที  เค รื่ อ งขยาย เสี ย ง            
เครื่องควบคุมเสียง เครื่องปั่นไฟและดำเนินการในพิธีเปิดงาน จำนวน 
250,000 บาท 

รายการที่  4 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 300,000 บาท 

รายการที่ 5 ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับ
ประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ และผูม้าร่วมประกอบกิจกรรม จำนวน 
3,000 คน ๆ ละ 150 บาท  จำนวน 450,000 บาท 

รายการที่ 6 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณ
สถานที่จัดงาน จำนวน 20,000 บาท  

รายการที่ 7 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน 
จำนวน 45 คน ๆ ละ 200 บาท  จำนวน 9,000 บาท 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ รายการที่ 8 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ จำนวน 11,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 2,000,000 บาท 

ในรายการที่  1 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องเล่น อุปกรณ์ เสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กและเยาวชน  จำนวน 480,000 บาท และ                                
ในรายการที่ 8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ จำนวน 11,000 บาท 
ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก รายการที่  1 ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน โดยภาคเอกชนได้สนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องเล่นต่าง ๆ                 
อาทิเช่น บ้านลม ชิงช้า ม้าหมุน รถไฟราง เพื่อให้บริการฟรีแก่เด็ก หรือ    
ผู้ที่เข้าร่วมงาน และสามารถเล่นกิจกรรม ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 
17.00 น. ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี จะเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ 2 - 7 รวมเป็นเงิน     
ที่ตัง้ไว้ 1,509,000 บาท 

ประเด็นท่ี 2 การขอใช้สถานที่ลานอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา  

เพื่อจัดงานเฟสติวัล 2024 ระหว่างวันที่ 11 - 22 มกราคม 2567 
โดยผู้จัดงานได้มีหนังสือขอใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี และบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้สถานที่ เป็นเงิน 400,000 บาท 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับเงินบริจาคดังกล่าวไว้              
และได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขอใช้สถานที่ โดยมีการกันแบ่งพื้นที่  
การจัดงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่           
ที่ให้เอกชนใช้แบ่งแยกอย่างชัดเจน ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป ทุ ม ธ านี  ส าม า ร ถ บ ริ ห า ร ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น                                
ให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์  
  จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามโครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบ
โดยทั่วกัน ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   - ครับ รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
      ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ  ประเด็นที่  1 การจัดโครงการ         

จัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ทีอ่งค์การ 
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ประธานสภา อบจ.  บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ตั้งงบประมาณไว้ 2,000,000 บาท 
รายการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8 รายการ แต่เบิกจ่ายไปเพียง 7 รายการนะครับ 
เพราะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน มีการจัดเครื่องเล่นอุปกรณ์  
เสริมพัฒนาเด็ก จึงทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับ
ประโยชน์  ประหยัดงบประมาณ และประเด็นที่  2 การขอใช้สถานที่                 
ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 ไร่    
2 งาน 22 ตารางวา   เพื่อจัดงานเฟสติวัล 2024 ระหว่างวันที่           
11 - 22 มกราคม 2567 ทางผู้จัด ได้ทำการบริจาคเงินให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  จำนวนเงินทั้ งสิ้น  400,000 บาท                     
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ก็ได้รับประโยชน์ ถือว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ประเด็น คณะกรรมการ
ตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้เข้าตรวจติดตามแล้ว
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับผลประโยชน์สูงสุด                  
จงึนำรายงานดังกล่าวมารายงานต่อสภาให้ทราบโดยทั่วกันครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ     

     - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณ 

      รายจ่ายประจำปี  ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณ 

       รายจ่ายประจำปี แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้แผน      
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่              
11 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  จงึขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ
โดยทั่วกันครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566  
เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ            
 - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติรายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของหน่วย
บริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
(เพิ่มเติม)  

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมิน  
ความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ                  
60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     
ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับการถ่ายโอนฯ ทั้งหมด    
24 แห่ง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ   
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ตามข้อ 6 การใชจ้่าย               
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นายก อบจ.ปทุมธานี  เงินบำรุง ให้จ่ายได้ เพื่ อการสาธารณ สุขและการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข วรรคท้าย 
การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ซึ่งได้มีหน่วยบริการสาธารณสุข
แจ้งความประสงค์ขอโอนงบประมาณเงินบำรุง จำนวน 11 แห่ง                
เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข       
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณาเห็นชอบ ในการ
ประชุมครั้งที่  1/2567 วันที่  17 มกราคม 2567 และได้จัดทำ
เอกสารสรุปรายการครุภัณฑ์ จากแผนเงินบำรุงของสถานีอนามัย    
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ทั้ง 11 แห่ง และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ                      
เป็นที่เรียบร้อยแลว้  

เพื่อให้ดำเนนิการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติรายการ
ครุภัณ ฑ์ จากแผนเงินบำรุงของสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ                              
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
เพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพจิารณาอนุมัตติ่อไปครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด อนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของหน่วย 

  บริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)  
    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 26 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของหน่วย 

  บริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)  
                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
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 ประธานสภา อบจ.  - สรุปที่ประชุมมีมตอินุมัต ิรายการครุภัณฑ์จากแผนเงนิบำรุง 
ของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
(เพิ่มเติม) ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 26 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 2 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้แผน     
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่                      
11 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 

  จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ 
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566  
เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ        
- ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แล้วนะครับ        
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ              
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                  
ของ กองสวัสดิการสังคม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
ดังนี้ 

โอนลด 

กองสวัสดิการสังคม  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบดำเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตจังหวัดปทุมธานี  ตั้ งไว้เป็นเงิน 10,000,000 บาท                     
(สิบล้านบาท) (หน้า 213 ข้อ 1.1 (2)) โอนลด ตามบัญชีโอนเงินฯ                  
ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 เป็นเงิน 7,500,000 บาท     
(เจ็ดล้านห้าแสนบาท) คงเหลือ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)     
จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 212,240 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
สองรอ้ยสี่สิบบาท) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองสวัสดิการสังคม  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์           งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน        

1 ชุด เป็นเงิน 212,240 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย                    
สี่สิบบาท) ซึ่งในวาระที่ 7 นี้ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านประธานสภา 
แ ล ะส ม า ชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ติ  มี ก าร แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งน ะค รั บ                           
ตามคุณลักษณะ ข้อที่  1. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  
เซนเซอร์ CMOS แบบฟูล เฟรม ความละเอียด 4.5 ล้านพิก เซล 
เปลี่ยนแปลงเป็น ความละเอียด 45 ล้านพิกเซล 

เนื่องจากการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคมจำเป็นต้องใช้     
ก าร เผย แพ ร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ ที่ ดี  ชั ด เจน  แล ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ                            
เกิดประสิทธิผล ซึ่งการประชาสัมพันธ์  ให้มีคุณภาพ รวดเร็ว และ                 
ทันต่อเหตุการณ์นั้น ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิด               
การประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร ประกอบกับปัจจุบันกองสวัสดิการ
สังคม ยังไม่มคีรุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการบันทึกภาพโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
และจากการตรวจสอบข้อบัญ ญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                      
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วพบว่า 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน  
เป็น ไปด้ วยความเรียบร้อย จึ งขอเสนอญั ตติ  ขออนุมัติ โอน เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญั ตติที่ ได้จัดส่ ง                  
ให้ทุกท่านแลว้ 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27                
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด                
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
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ประธานสภา อบจ.  - ท่านสมาชิกครับ ก่อนที่จะให้ท่านอภิปรายหรือสอบถามในประเด็นข้อ
คุณลักษณะที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอที่ประชุม ให้หัวข้อที่ 1. ที่โอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่นั้น กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ในหัวข้อย่อย
เซนเซอร์ CMOS แบบฟูลเฟรม ความละเอียด 4.5 ล้านพิกเซล เป็น  
45 ล้านพิกเซล นะครับ 

  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมอนุญาตให้
เปลี่ยนตัวเลขจาก 4.5 ลา้นพิกเซล เป็น 45 ลา้นพิกเซลนะครับ 

 - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
  - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 26 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองสิระพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 26 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 2 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง  การรับโอนบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา นวมินทราชินี  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด              
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับ               
การประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                 
ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 

       ซึ่ง บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับโอนบุคลากร 

ที่ประสงค์ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                  
(กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภาพตำบล) ประจำปี งบประมาณ                    
พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 4 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 
ทั้งนี ้มาปฏิบัติงานจรงิเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 

       จึงขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อันทรงเกียรติ
แห่งนี้ว่า หลักการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ                     
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “งานไป เงนิไป ตำแหน่งไป 
บุคลากรสมัครใจ” และขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะดำเนินการบริหาร
ภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามหลักธรรมาภิบาลและ       
ยึดประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานเีป็นหลัก  
      ซึ่งหวังว่า คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เพื่อผลักดันให้การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย    
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  
      จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ
โดยทั่วกัน  

 ประธานสภา อบจ. - ครับ การรับโอนบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี (กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) เป็นการรายงาน เพื่อทราบ นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ 

          รายงานดังกล่าวหรือไม่ ขอเชญิครับ ไม่มีนะครับ    
       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการรับโอนบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนมาสังกัด 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย 

  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม 

  สุขภาพตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหมวด เงนิอุดหนุน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการดำเนินงาน  
ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.   - ขอเชญิท่านนายกฯ แถลงครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา                        
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม      
ของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
หมวดเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 และรายงานผล                
การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยรายงานผลและ 
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสรุปรายละเอียดรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรายยุทธศาสตร์จำนวน 6 ยุทธศาสตร์
จำนวน 196 โครงการ เป็นเงิน 959,473,890 บาท ดังนี้ 

1. ยุ ท ธศาสต ร์พั ฒ นาโค รงสร้ างพื้ น ฐาน  สาธารณู ป โภค 
สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุม จำนวน        
15 โครงการ เป็นเงิน 384,180,800 บาท 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนา สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
จำนวน 93 โครงการ เป็นเงิน 312,947,130 บาท 

3. ยุทธศาสตร์คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน  จำนวน  7 โครงการ เป็น เงิน 
3,050,000 บาท     

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง ก้าวไกล ท่องเที่ยว               
สร้างรายได้ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 12,200,000 บาท 

5. ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชน
มีสุขภาพที่ดปีลอดภัยและพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย จำนวน 30 โครงการ 
เป็นเงิน 132,386,000 บาท 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ ตามหลัก                
ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสร้างนวัตกรรมบริการ จำนวน 46 โครงการ เป็นเงนิ 114,709,960 บาท 

ซึ่งจากการติดตามประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้ ง 6 ยุทธศาสตร์                        
มีผลการดำเนินการดังนี้ 

1) โครงการที่ ดำเนินการแล้ วเสร็จ  จำนวน  113 โครงการ                  
คิดเป็นรอ้ยละ 57.65 

2) โครงการที่ อยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน  15 โครงการ                  
คิดเป็นรอ้ยละ 7.65 

3) โครงการที่ ยั งไม่มีการดำเนินการ จำนวน  11 โครงการ                         
คิดเป็นรอ้ยละ 5.61 

4) โครงการที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 57 โครงการ คิดเป็น    
ร้อยละ 29.09 

และในปีงบประมาณ  2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                       
ได้ตั้งงบประมาณโครงการหมวดเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ  จำนวน                    
52 โครงการ เป็นเงิน 151,904,030 บาท และตามบัญ ชีโอนเงิน 
จ ำน ว น  1 โค ร งก าร  เป็ น เงิ น  1,250,000 ร ว ม เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
153,154,030 บ าท  มี โครงการที่ ด ำ เนิ นการแล้ ว เสร็จ  จำนวน                     
29 โครงการ เป็นเงิน 72,192,780 บาท มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 80,903,650 บาท และไม่ได้
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน มีจำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
57,600 บาท ซึ่งทั้ง 53 โครงการ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม จำนวน 50 โครงการ 
และ ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยและพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย 
จำนวน 3 โครงการ โดยได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน                  
ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan) แล้ว 

  จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
รายงานการตดิตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ งบประมาณ  พ .ศ .2566 และรายงานผลการดำเนิ น งาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

       บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,รายงาน 

       การติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2566 และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  

     ครั้งนี้ ตามข้อ 29 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 

     แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  
     (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบนะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 

      รายงาน ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชญิครับ ไม่มีนะครับ      
    - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , 
        รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี  
       งบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2566 ที่ได้รายงานไว้ต่อสภาแห่งนีแ้ล้วนะครับ           

 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของกองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรอืการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม 

ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อม    
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ ตู้บรรจุเครื่อง จำนวน 200 เครื่องๆ ละ 75,000 บาท เป็นเงิน 
15,000,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด 123A Lithium ที่สามารถหาซื้อได้      
ตามรา้นถ่ายรูปทั่วไป 

- สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูดภาษาไทย
และข้อความที่ปรากฏบนหนา้จอ 

- มีเสียงพูดเตือนให้ทำการกดหน้าอกให้ลึกขึ้นอีกหากการกด
หนา้อกยังไม่ลึกดีพอ 

- ได้รับมาตรฐาน US FDA และ PMA 

ข้อความใหม่ 
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้

บรรจุ เครื่อง จำนวน 200 เครื่องๆ ละ 75,000 บาท เป็นเงิน 
15,000,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ  ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา                    
มีหน้าจอ LCD สำหรับแสดงคำแนะนำประกอบการใชง้าน 

- ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium  

- โปรแกรมการช่วยเหลือออกแบบมาให้เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 
ใช้งานง่าย สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูดภาษาไทย 
รูปภาพสี และขอ้ความที่ปรากฏบนหนา้จอ 

- มีฟังก์ชันช่วยติดตามคุณภาพการกดหน้าอก (CPR) และแนะนำ
เพื่อการกู้ชีพ อย่างมีประสทิธิภาพ 

ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989             
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ข้อ 2 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ จงึตัง้งบประมาณตามราคาท้องถิ่น 

เนื่องจากคุณลักษณะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัต ิ(AED)             

ที่กำหนดไว้ เดิม เป็นเครื่องรุ่น เก่า ซึ่ งปัจจุบันมี เครื่องรุ่นใหม่ที่ มี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง จงึขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29   
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง                
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธาน ีพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

               - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 26 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

    ตามที่ท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ เสนอ  
- อนุมัติด้วยมติเสียง 26 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 2 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11  
ระเบียบวาระที่ 11  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารรีัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567           
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่กองช่าง รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

กองสาธารณสุข 

แผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง / งบกลาง / หมวดงบกลาง 

ประเภทเงินส นับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 20,000,000 บาท  
(ยี่สิบล้านบาท) จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 914,700 บาท (เก้าแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอ้ยบาท)  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)                    
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,900 บาท (สี่หม่ืนเก้าร้อยบาท)  

2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง จำนวน 7 ตัวๆ ละ 
3,250 บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาท) เป็นเงิน 22,750 บาท 
(สองหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาท)      

3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 
5,450 บาท (ห้าพันสี่รอ้ยห้าสิบบาท) 

4. ค่าจัดซื้อช้ันวางเอกสาร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,900 บาท 
(หนึ่งพันเก้าร้อยบาท) 

5. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 12 ตัวๆ ละ 2,350 บาท                  
(สองพันสามร้อยห้าสิบบาท) เป็นเงิน 28,200 บาท (สองหมื่นแปดพัน
สองรอ้ยบาท) 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญั ตติ                 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ที่จัดส่งให้กับทุกท่านแลว้ 

เนื่องจากกองสาธารณสุข มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณ ฑ์  ตามข้อ  1  เพื่ อติ ดตั้ ง เค รื่อ งปรับอากาศ เพิ่ มสำหรับ
ห้องปฏิบัติการโครงการการแพทย์ทางไกล จัดซื้อครุภัณฑ์ตามข้อ 2, 3, 4 
และ 5 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองสาธารณสุขที่มีจำนวน
เพิ่มขึ้น และให้ เพียงพอต่อปริมาณงานที่ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจากการ
ตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น เพื่อให้                        
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ     
โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  

เป็นเงิน 252,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหา้ร้อยบาท)  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จัดส่ง
ให้กับทุกท่านแลว้ 

 เนื่องจากกองสาธารณสุขรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย              
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ทำให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม และการอบรมต่างๆ  
เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกล้องถ่ายภาพเพื่อบันทึกรูปภาพสำหรับ     
ทำรายงาน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ                 
เพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย               
จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567      

 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท) 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ                    
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ที่จัดส่งให้กับทุกท่านแลว้ 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารรีัตน์   เนื่องจากกองสาธารณสุข มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ  
โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1               

(20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่น     
หนึ่งพันบาท) 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ           
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ที่จัดส่งให้กับทุกท่านแลว้ 

 เนื่องจากกองสาธารณสุข มีจำนวนข้าราชการและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจเพิ่มขึ้นมาระหว่างปีงบประมาณ ทำให้มีปริมาณการพิมพ์
เอกสารมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เพิ่ม ซึ่งจากการตรวจสอบ
ข้อบั ญ ญั ติ ฯ  ไม่ ได้ ตั้ งงบป ระมาณ เพื่ อก ารนี้ ไว้  ดั งนั้ น  เพื่ อ ให้                 
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ       
โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 460,000 บาท                  

(สี่แสนหกหมื่นบาท) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จัดส่ง
ให้กับทุกท่านแลว้ 

 เนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มีความจำเป็นต้องใช้ยูนิตทำฟันเพื่อบริการ
ประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ                  
เพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                     
จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารรีัตน์            แผนงานการเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

10. ค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย จำนวน         
1 เครื่อง เป็นเงิน 69,000 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาท) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จัดส่ง
ให้กับทุกท่านแลว้ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีขยะเปียกเป็น
จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย        
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเปียกโดยเปลี่ยนเป็นปุ๋ยให้เกิดประโยชน์  
และเป็นต้นแบบให้กับประชาชนไปปรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งจากการ
ตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ  
โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ                 
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  - ท่ านสมาชิกครับ  ก่อนที่ ผมจะให้ท่ านสอบถามหรืออภิปราย           
ท่านรองพัชร์ชิสาครับ ในคำแถลง ย่อหน้าที่ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567 เพื่ อตั้ งจ่าย เป็นรายการใหม่             
ใน เอก ส ารคำแถ ล งเขี ยน ว่ าก องช่ างน ะค รับ  มั น เป็ น งานขอ ง                            
กองสาธารณสุขนะครับ ตามที่ท่านได้รายงานต่อที่ประชุม ให้ท่านแก้ไข
ด้วยนะครับ เชญิครับ 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารรีัตน์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ที่กองสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

ประธานสภา อบจ. - ท่านสมาชิกครับ ในเอกสารเขียนเป็นกองช่างนะครับ เป็นการพิมพ์ผดิ 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ทางฝ่ายบริหารขอเสนอแก้ไขเป็นกอง
สาธารณสุขนะครับ ในประเด็นนี ้ท่านสมาชิกมีขอ้ซักถามหรอืข้อสงสัย
ไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถอืว่าที่ประชุมอนุญาตให้แก้ไข เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ที่กองช่างเป็นเป็นกองสาธารณสุข รายละเอียดตามที่
ท่านรองพัชร์ชิสา ได้เสนอต่อที่ประชุมนะครับ 

   - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 26 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 26 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 2 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 12   
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง การทำความตกลง

ร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัข
และแมวจรจัดจังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ปัญหาการระบาด ของ               
โรคพิษสุ นัขบ้ าการสงเคราะห์และจัดการสวัสดิภาพสัตว์                          
ของจังหวัดปทุมธานี 
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ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทกุท่าน 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 (2) วรรคสอง ในการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
นำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและ
จัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบด้วย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ทำความตกลงร่วมมือกัน
จัดทำบริการสาธารณะในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด
จังหวัดปทุ มธานี  เพื่ อแก้ปัญ หาการระบาดของโรคพิษสุนั ขบ้ า                        
การสงเคราะห์และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ของจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต อำเภอหนองเสือ 
เทศบาลตำบลหนองสามวัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า การสงเคราะห์
และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ของจังหวัดปทุมธานี  สนองต่อพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ด้วยการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีขอบเขตความรับผิดชอบและ
กิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
เทศบาลนครรังสิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัข
และแมวจรจัดจังหวัดปทุมธานี ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                
ที่เกี่ยวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการ     
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นายก อบจ.ปทุมธานี ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2562)   
เช่น ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร  ค่าอาหาร  ค่าทำหมัน  ค่าเวชกรรม  
ค่าตรวจวินิจฉัย  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับ                        
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น และได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดปทุมธานี 
อาคารขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 20 เมตร และอาคารขนาดกว้าง              
30 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เป็นเงิน 49,105,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 
โดยมีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ของเทศบาลนครรังสิต ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัข
จรจัดคลองสิบสอง ตั้งอยู่เลขที่ 34/5 หมู่ 7 ตำบลหนองสามวัง อำเภอ
หนองเสื อ  จั งหวัดปทุ มธานี  ขนาดพื้ นที่ โค รงการรวม  2 0  ไร่                       
56.75 ตารางวา ในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด              
จังหวัดปทุมธานตีามโครงการดังกล่าว  

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำ
บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ขอเสนอญัตติบันทึกข้อตกลง การทำความตกลง
ร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขและ
แมวจรจัดจังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า                  
การสงเคราะห์และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ของจังหวัดปทุมธานี โดยขอใช้
พืน้ที่ของเทศบาลนครรังสิต ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลองสิบสอง ตั้งอยู่
เล ข ที่  3 4 /5  ห มู่  7  ต ำบ ล ห น อ งส าม วั ง  อ ำ เภ อ ห น อ ง เสื อ                       
จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่โครงการรวม 20 ไร่ 56.75 ตารางวา      
ในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดปทุมธานี เพื่อเสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไปครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    
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ประธานสภา อบจ.  ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ บันทึกข้อตกลง การทำความตกลงร่วมมือกัน 

     จัดทำบริการสาธารณะในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด 

     จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 

     การสงเคราะห์และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ของจังหวัดปทุมธานี 
    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 26 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ บันทึกข้อตกลง การทำความตกลงร่วมมอืกัน 

  จัดทำบริการสาธารณะในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด 

  จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 

  การสงเคราะห์และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ของจังหวัดปทุมธานี 
    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ บันทึกข้อตกลง การทำความ 

  ตกลงร่วมมอืกันจัดทำบริการสาธารณะในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัข 

  และแมวจรจัดจังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคพษิสุนัขบ้า 
  การสงเคราะห์และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ของจังหวัดปทุมธานี 

      ตามที่นายกฯ เสนอ   
   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 26 เสียง 
      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 2 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13  
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญ เลขานุการสภา อบจ. ชี้แจงระเบียบฯ ด้วยครับ 

เลขานุการสภา อบจ. -  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

  มาตรา 22 วรรคแรก บัญญัติว่า ในปีหนึ่งใหม้ีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัย 

  วรรคสาม วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

  และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญใหม้ีกำหนดเวลาสี่สิบห้าวัน 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

 



-34- 

 

เลขานุการสภา อบจ.  ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ
ในข้อ 11 (1) มาบังคับใช้โดยอนุโลมครับ 

ประธานสภา อบจ. - ผมจึงขอปรึกษาในที่ประชุมว่า ควรจะกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕67 เมื่อใดนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้ปรึกษาหารือวันที่เหมาะสม  
ซึ่งทางสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้สำเนาปฏิทิน 

ปี พ.ศ. ๒๕67 แจกใหก้ับทุกท่านแลว้ 

- ผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

เชญิท่านสัญชาติครับ 

นายสัญชาติ  คุระนันท์  - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมนายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที่  7 ขอเสนอกำหนดวันเริ่ม                    
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567                     
เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ผู้รับรองครบนะครับ ท่านสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอคลองหลวง เสนอให้กำหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เป็นวันที่ 1 เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2567  

  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุม   
มีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕67 เป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 

- สรุปมติท่ีประชุม  ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 

ตั้งแต่วันที ่1 เดอืนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕67 เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน 

ท่านสมาชิกครับการกำหนดประชุมสมัยสามัญนั้น ใน 1 ปีงบประมาณ  



-35- 

 

ประธานสภา อบจ.  มีกำหนดไว้ 2 ครัง้ ก็คือที่เราประชุมนี้ก็คือครั้งแรก สมัยแรกนะครับ 
และสมัยที่ 2  ตามที่ท่านสัญชาติได้กำหนดไว้นะครับ แต่ละสมัยจะมี
การกำหนดไว้ภายใน 45 วัน นะครับ ขอให้ทราบโดยทั่วกัน 

 -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 14 

ระเบียบวาระที่ 14  เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอืจะอภปิรายในเรื่องอื่นใด        
อีกหรอืไม่ ไม่มีนะครับ เรียนเชญิท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทกุท่าน 

มีเรื่องเร่งด่วนต้องแจ้งในวาระอื่น ๆ  เรื่องแรกคือเรื่องที่ เมื่อสักครู่นี้วาระที่ 12 

ที่ผมได้แถลงไปแล้วนะครับ เรื่องหมาและแมวจรจัดตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นเยอะมาก
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนะครับ โรคพิษสุนัขบ้า อันนี้สิ่งที่เราดำเนินการ
ตอนนี้มีหลายหน่วยงาน หลายหมู่บ้านที่ทำหนังสือขึ้นมานะครับ ก็ต้องเรียน
ใหท้ราบว่าตอนนีท้ี่เทศบาลนครรังสิต ในพื้นที่มีสุนัขจรจัดอยู่เกือบ 1,000 ตัว 
แล้วนะครับ แต่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่ผมต้องเอามาดำเนินการตั้งขึ้นมา
เพื่อสร้างอาคารเพิ่มเติม เป็นอาคารแมวซึ่งยังไม่มีครับ แล้วค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงสุนัขต่อตัว 1 ปี ๆ ละ 9,000 บาท ต่อตัวนะครับ เพราะฉะนั้นทาง      
เทศบาลนครรังสิตก็แบกรับ แล้วเราก็ส่งเข้าไปส่งเข้าไปตลอดนะครับ วันนี้
อย่างที่ท่านที่ปรึกษาทางหมู่บ้านของทหารอากาศนะครับ ก็ขอมาจะเอามา
ฝากถึง 65 ตัว ตอนนี้เรายังรับไม่ได้เลยและหลาย ๆ หมู่บ้านที่คลองหลวง                 
นะครับที่คลอง 3 คลอง 4 ตอนนี้มีร้องเข้ามามีสุนัขจรจัดต้องมีคนมาให้
อาหารอีก 100 กว่าตัว  อันนี้คือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผมเลยต้องรีบเอาเข้า 
เพราะว่าโครงการของเรานั้น เราขอที่ไป 100 ไร่ แล้วก็จะไปหาที่ตรงไหน       
ก็ต้องทำประชาพิจารย์ ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับ 
อั นนี้ ก็ ต้ องเรี ยนให้ ทราบว่ า เราจำเป็ นที่ ต้ องอนุ มั ติ งบประมาณ                                       
ของบประมาณสนับสนุนลงไปเพื่อสร้างอาคารเพิ่มเติม โดยเฉพาะอาคารหมาและ               
ก็อาคารแมวเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคงอาจจะต้องมีอีกวาระหนึ่ง ถ้าจะ
เข้าเป็นเรื่องของค่าอาหาร เพราะเราเอาไปฝากเขาแต่ค่าอาหารไม่มี อาจจะต้อง               
เอาเข้าอีกครั้งหนึ่ง ในการที่ขออนุมัติสนับสนุนเป็นค่าอาหารให้เทศบาลนครรังสิต
นะครั บ อั นนี้ กำลั งพิ จารณาอยู่  เรื่ องที่  2. ที่ เร่ งด่ วนคื อเรื่ องวั คซี น                                 
ทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วคุณหมอส้มได้มาพบผมนะครับ เหตุเกิดประมาณ 2 เดือน
นะครับ  โดยคาดว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทางสาธารณสุขไม่มีงบประมาณ       
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นายก อบจ.ปทุมธานี ให้เราใช้งบประมาณของเรา ผมก็ได้ไปหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน 
ก็ให้นำเรื่องนี้เอาเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดแล้วนะครับ แล้วเรา        
ก็ดำเนินการซึ่งอยู่ระหว่างจัดซื้อวัคซีนนะครับ ส่วนจะได้วันไหน ผมจะแจ้ง       
ให้ทราบอีกครั้งนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่ และทางสาธารณสุขคาดว่า 
ในต้นฤดูฝนที่กำลังจะถึงนะครับ เดือนพฤษภาคมจะเป็นจุดที่ระบาดมากที่สุด
ของไข้หวัดใหญ่  ซึ่ งได้ประสานงานเรียนกับท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด ไหน ๆ                      
จะซือ้แล้ว เราก็ซื้อ 4 สายพันธุ์นะครับ กำลังดำเนินการอยู่ครับ เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ขอให้เตือนพี่น้องประชาชนนะครับ ใครที่เป็นหวัดขอให้รีบพบหมอ    
พบแพทย์ด่วน เพราะว่าไข้หวัดตัวนี้มันทำให้เสียชีวิตเยอะแล้ว โรคระบาด  
แล้วแพทย์ก็ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากปอดอักเสบนะครับ หรือติดเชื้อ        
ในปอดเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็ขอให้เตือนพี่น้องประชาชนนะครับ ส่วนเรื่อง
สุดท้ายคือเรื่องภัยแล้งที่อำเภอหนองเสือ ตอนนี้ทีมงานบรรเทาสาธารณภัย
ได้ลงไปติดตั้งเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่นอ้งประชาชน โดยเราไปป้องกันก่อน 
เอาเครื่องที่มีทั้งหมดไปป้องกัน โดยสูบน้ำเข้าคลองส่งน้ำ จากคลองระพีพัฒน์ 
กำลังทำโครงการให้ ผอ.ประเทืองทำเร่งด่วนนะ เดีย๋วเราจะต้องจัดซือ้จัดจา้ง
ลงไปเพื่อขุดลอกคลองระพีพัฒน์ เพื่อให้รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์                   
ลงมาแล้วก็สูบเข้า จะได้แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งใหย้ั่งยืน แค่นีค้รับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกการบริหาร       
ส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับ ในการดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับ ก่อนที่เข้าการประชุมนะครับ             
ทางท่าน ผอ.พัสดุนะครับ ท่าน ผอ.รัชนี ก็ได้มาแจ้งผมว่าโครงการที่เป็น     
เงิ นสะสมทั้ ง 80 กว่ าโครงการ ใช่ ไหมครับ  ผอ. ขณ ะนี้ นะครั บ                             
ได้ดำเนินการและจะมี 1 ตัวนะครับของสวนพริกไทยใช่ไหมครับที่จะเริ่ม
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนะครับ ก็ขอบคุณทางกองช่างนะครับ                                       
ท่าน ผอ. ประเทืองนะครับ แล้วก็ท่าน ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ท่าน ผอ.ทุกกอง
นะครับ ที่ประสานร่วมมอืกันนะครับเป็นอย่างดีในการทำงบประมาณ ซึ่งปีนี้
งบประมาณโครงการเยอะมากนะครับ เพราะว่ามีเงินสะสมเข้าไปอีกนะครับ
เป็นพันกว่าล้านนะครับ ทำให้งบประมาณเยอะแล้วก็โครงการก็เยอะตาม
ขึ้นมาด้วยนะครับ งานหนักจะอยู่ที่กองช่างนะครับ เป็นผู้ออกแบบนะครับ           
ก็ฝากท่าน ผอ.ประเทืองด้วยนะครับ เกี่ยวกับงบประมาณโครงการที่จะต้อง             
ไปขออนุญาตหน่วยงานอื่นนะครับ ที่ขอใช้พื้นที่เขา ขอให้ ผอ.ประเทือง        
ออกแบบให้ก่อนนะครับ เพื่อที่จะส่งเรื่องไปขออนุญาตนะครับ เช่น    

 








